



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๕

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสียงสะท้อน เคอร์ฟิวใจ18



จากกรณีที่จะมีการประกาศห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีออกนอกบ้านหลังเวลา 22.00 น. หรือ "เคอร์ฟิวใจ 18" จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายอยู่ในขณะนี้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือลดรอนสิทธิเสรีภาพเยาวชน ผู้ทำงานด้านสิทธิเด็ก นักวิชาการ และผู้ปกครองร่วมให้มุมมอง

แก้ปัญหาผิดฝาผิดตัว

ผู้จัดการเจ้าของธุรกิจ

นางทิวา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับนี้ เพราะสิ่งที่ง่ายกว่าและถูกต้องกว่าคือตัวบทกฎหมาย และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องจัดการกับเจ้าของธุรกิจสถานประกอบการ ที่หลอกล่อเด็กๆ ให้ไปติดกับดัก น่าจะเข้มงวดกับคนกลุ่มนี้มากกว่า

"ทำไมไม่ทำตรงนี้ เช่น เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตที่เด็กไปจมนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืน มีที่ให้นอน เลี้ยงดูอย่างดี หรือร้านจำพวกแต่งรถมอเตอร์ไซด์ เด็กไปอยู่กันเป็นแบบสาวก หรือจะเป็นร้านเหล้าบับที่เห็นกันเกลื่อนที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ทำไมไม่ไปจัดการตรงนั้น จะถูกฝ่าถูกตัว ถูกตัวบทกฎหมาย สังคมจะสรรเสริญ ไม่มีข้อโต้แย้ง"

หนูน้อยเข้าสู่म्मมมิต

เด็กดีรู้สึกไม่ปลอดภัย

นางทิวา กล่าวต่อว่าหากบังคับใช้กฎหมายนี้จริง จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่ไร้เดียงสา เพราะเด็กที่คิดก่ออาชญากรรมคงไม่เดินออกมาในที่โจ่งแจ้งเพื่อให้จับกันง่ายๆ เขาจะมีวิธีอยู่ในम्मมมิตของเขา ถ้าเรายัง

ทำแบบนี้โดยใช้กฎหมายตัวนี้จะยิ่งทำให้เขาอยู่ในมุมมืดแบบท่มเท จริงจัง อันตรายมากกว่าเดิม เพราะเขาเองก็พึ่งกระแสของตำรวจอยู่เรื่อย ๆ หากทางหนีที่ไล่ ไม่ใช่จะออกมาให้จับง่าย ๆ สิ่ง ตำรวจจะจับได้จะเป็นเพียงเยาวชนที่ไร้เดียงสา เยาวชนผู้บริสุทธิ์ที่ไปไหนมาไหนกับภารกิจจำเป็น ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เยาวชนผู้บริสุทธิ์รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ปลอดภัย ทั้งที่เขาไม่ได้ประกอบอาชญากรรมอะไร กลับมาถูกถามถูกตามถูกทำประวัติ สักวันหนึ่งจะมีเยาวชนกลุ่มใหม่ลุกขึ้นมาเกลียดเจ้าหน้าที่ก็เป็นได้

ร่วมมือสภาเด็กและเยาวชน

จีจับฉับ-เลิกไล่จับเด็ก

นางทิวากล่าวอีกว่าปี 2554 นี้ มีพ.ร.บ.การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเรียบร้อยแล้ว สภาดังกล่าวมีเด็ก และเยาวชนที่มีพลังจากทั่วประเทศ ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่หันไปจับมือกับสภาเด็กและเยาวชน จะได้ปลดล็อก ปัญหาในมิติของเด็กและเยาวชน ร่วมกันคิดแก้ปัญหา เด็กจะฟังเสียงจากเด็กด้วยกัน มากกว่าฟัง เสียงอำนาจที่มาจากผู้ใหญ่

"ก่อนลงมือดำเนินการควรทำประชาพิจารณ์ก่อน ยืนยันว่าเราไม่ได้ต่อต้านแต่ที่ต้องติดตามเพราะ สถานประกอบการต่าง ๆ มีกฎหมายบังคับให้อยู่แล้ว ทุกครั้งที่ไปปราบสถานบริการก็เจอเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกครั้ง ทำไมไม่ปิดหรือถอนใบอนุญาตไปเลย ไม่ใช่มาไล่จับเด็ก"

หวั่นแค่เสือกระดาษ

เหวี่ยงแหกระทบเด็กเรียน

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ ภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับกฎที่เสมือนเคอร์ฟิวเช่นนี้ เพราะ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เราห้ามเด็กและเยาวชนมีอยู่หลายกฎระเบียบแต่เราทำกันไม่ได้ อยากให้ ทำกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วให้เข้มงวดก่อน

การประกาศที่เหมือนเคอร์ฟิวนั้น หากทำไม่ได้จริงก็เหมือนเพียงเสือ กระดาษ อย่าออกกฎระเบียบที่ เหมือนการเหวี่ยงแห ควรมุ่งดูแลในสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่เที่ยว ร้านอินเทอร์เน็ตที่เปิด 24 ชั่วโมง การออกกฎระเบียบลักษณะนี้จะไปกระทบต่อเด็กที่ต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกเรียน และเด็กบางส่วน ที่ต้องเรียนพิเศษ

"ถือเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ อยากเห็นรัฐบาลรณรงค์เรื่องดี ๆ เรื่องบวกที่มีผลต่อเด็กและครอบครัว รณรงค์การมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงหลัง 4 ทุ่ม รณรงค์ให้เด็กอยู่บ้าน ให้ความรู้ สร้าง กิจกรรมที่สร้างสรรค์"

พ่อแม่ครูช่วยขัดเกลา

เน้นบาปบุญผลกรรม

ด้านผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในวัย 18 ปี นายศิริพงษ์ นุญท์ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลออกกฎเคอร์ฟิวเด็ก มีเด็กที่ไปตามสถานที่ต่างๆ หรือไปมั่วสุมในเวลาค่าคืนจำนวนหนึ่ง อย่าลืมนึกว่าเด็กและเยาวชนไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกคน การออกกฎเคอร์ฟิวเช่นนี้จึงเสมือนการตีขลุมจนเกินไป เพราะอย่างน้อยเด็กดีๆ ที่ยังไม่ถึงบ้านในเวลา 4 ทุ่มก็ยังมี เขาอาจจะไปเป็นเด็กดี ไปทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนหรือไปเรียนพิเศษซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

"พ่อแม่และครูต้องสอนเรื่องศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 ให้เด็กรับรู้และผลกรรมของตัวเอง เขาจะได้รู้และเกรงกลัวต่อบาป ทุกส่วนในสังคมต้องร่วมกันรณรงค์และเอาจริงเอาจังในเรื่องหน้าที่ ศีลธรรม พูดเรื่องบาปบุญและผลกรรมที่ได้รับมากๆ เมื่อนั้นการออกกฎต่างๆ หรือเคอร์ฟิวคงไม่จำเป็น"

เคอร์ฟิว4ทุ่ม-แรงไป เร่งปลุกฝังจิตสำนึก

นายบุญรอด ปรวิวัฒน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือป้องกันไม่ให้เด็กทำผิดจะดีกว่า ผู้ปกครองหรือแม่กระทั่งตัวเยาวชนเองควรควบคุมและไม่สร้างปัญหาให้สังคม เพราะสังคมทุกวันนี้เหลวแหลกมากพอแล้ว เช่น ปัญหาเด็กแว้น การทำแท้ง และยาเสพติด "การห้ามแบบเคอร์ฟิวฟังแล้วดูรุนแรงเกินไป คงจะมีคนที่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ไม่เกิน 25% เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิ์ บางคนจำเป็นต้องกลับบ้านตีอาจิวติกังวลได้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยบอกคอยเตือนเยาวชน ดูแลเอาใจใส่ ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดี ปัญหาจะลดน้อยลงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเยาวชนนั่นเอง"